

ใบคำให้การ ของ ร.ค.อ.วิวัฒน์ รัตนศิริ หมายตอนที่ ๒

ว่ามีผู้ใดบ้าง ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มิได้มีง่าอยู่กับนักศึกษา เนื่องจากยังไม่ได้รับคำสั่งให้
อาวุธ และมีกระสุนปืนบางส่วน ซึ่งนักศึกษามีมาทางศึกษาธิการที่ราช้าง เหตุการณ์อยู่เห็นถูกกระสุนแตก
กระเด็นถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บไปหลายคน จนกระทั่งต่อมาเวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. นาย
วิชาได้รับแจ้งจากศูนย์รวมข่าวทางวิทยุ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณ มธ. ให้อาวุธปืนได้
ตามคำสั่งของ พล.ต.ท.ณรงค์ มหานนท์ ภูธรย์ อ.คร. และ พล.ต.ท.วิเชียร แสงแก้ว มธ.น.
โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้อาวุธปืน เพื่อป้องกันชีวิตตนเองและผู้อื่นโดยความจำเป็น ขณะนั้นได้มีเจ้า
หน้าที่ตำรวจ กศศ. จำนวนหนึ่งได้มารวมปฏิบัติหน้าที่ด้วย ข้าพเจ้าก็กลัวอีกหลายคน ได้ติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตลอด เขาไปภายใน มธ. บางท่านหาขอประจักษ์ใหญ่ เข้าหลบตามที่กำบังต่างๆ ตามบริเวณนั้น เนื่องจาก
จากนักศึกษายังมีอยู่ภายใน มธ. จึงมีมาจากทางคณาธิการศาสตร์ ทางศึกษาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ซึ่งเสี่ยงเป็น
ที่ข้าพเจ้าได้มีขณะนั้น ข้าพเจ้ามีปืนได้ว่านักศึกษามีอาวุธปืนเล็กกล เอ็ม ๑๖ และเป็นอาวุธที่ ค่าย หังนี้เมือง
ข้าพเจ้าเคยมีเสี่ยงอาวุธปืนชนิดต่างๆมาก่อน เพราะข้าพเจ้าเคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ มธ. ค่ายนเรศวร ที่วัด
เป็นเวลา ๑๕ ปี ถ้าถึงตำรวจทั้ง ศรค. ของหลวงและหน่วยอื่นๆ ก็ไม่เคยย้ายกันไปความดีต่างๆ
และมีง่าอยู่กับนักศึกษา ข้าพเจ้าเองขณะนั้นไปอยู่ที่ศูนย์คณาธิการ คณาธิการ วันออกก็ถูกนักศึกษาที่อยู่บนชั้น ๓
ให้อาวุธปืนยิงลงมายังข้าพเจ้าแต่ไม่ถูก เนื่องจากข้าพเจ้าอยู่ในที่กำบังอยู่เด็ก ข้าพเจ้าให้อาวุธปืนเล็กกล เอ็ม ๑๖
ของหลวงยิงออกไปหลายนัด ตามจุดต่างๆที่นักศึกษามีมาซึ่งข้าพเจ้า แต่จะถูกผู้ใดบ้างข้าพเจ้าไม่ทราบ ขณะนั้น
เสี่ยงเป็นโศกขบถบ้างแล้ว ข้าพเจ้ากลัวประมาณ ๕ คน ใจคิดว่าเดี๋ยวนี้เขาไปยิงคนมาฆ่าต่างประเทศ
จับคนนักศึกษาที่อยู่บริเวณชั้นล่างของตึกไปประมาณ ๒๐๐ คนเศษ นำไปรวมไว้ที่โรงยิม แล้วข้าพเจ้า
พวกใครออกตรวจคนต่อไปยังตึก เอที คึก เศรษฐศาสตร์ คึก สโมสร คณาธิการเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับคนนักศึกษา
ได้ประมาณ ๕๐๐ คน ใจนำมารวมรวมรวมรวมไว้ที่ในบริเวณสนามฟุตบอล ซึ่งขณะนั้นได้มีนักศึกษาทั้ง
ชาย - หญิง ที่ถูกจับกุมหมอบหน้ารวมกันไว้ในสนามฟุตบอล ข้าพเจ้ากับพวกไปช่วยควบคุมและป้องกัน
นักศึกษาที่ถูกจับกุมนั้น ไม่ให้ถูกประหารชีวิตหรือบวชสนามฟุตบอลจำนวนมาก เขามาทำร้ายนักศึกษา
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายท่านควบคุมควบคุมสั่งการอยู่ในบริเวณนั้น เช่น พล.ต.ท. เสริม
จารุวัฒน์ มธ.ส.ปต. และคนอื่นๆอีกหลายคน จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ใจมีรถโดยสารจำนวน
หลายคัน เขามารับนักศึกษาในสนามฟุตบอล ข้าพเจ้ากับพวกใจช่วยกันจับนักศึกษาเหล่านั้นขึ้นรถคันละประ
มาณ ๕๐ คน ใจมีเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นไปควบคุมประมาณคันละ ๕-๕ คน แล้วใจขอให้นำส่ง
ไปควบคุมยังที่ควบคุมต่างๆ ส่วนข้าพเจ้าช่วยอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่จนถึงเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. จึงใจออก
จาก มธ. ไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกยิงบาดเจ็บหลายคนที่ รพ.คร. และ รพ.วชิระ แล้วจึงกลับที่
ตามปกติของข้าพเจ้าต่อไป

ข้าพเจ้าใจรู้สึกต่างๆในที่เกิดเหตุ ใจเห็นงานสอบสวนดูความแน่นอนและแน่นอนที่ในขณะ
สอบสวนแล้ว และในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าใจให้อาวุธปืน เอ็ม ๑๖ ยิงกระสุนไปเป็นจำนวน
๑๒๔ นัด เพื่อป้องกันชีวิตตนเองและผู้อื่น ใจไม่ทราบว่ากระสุนจะถูกนักศึกษายิงใจหรือไม่และในการตรวจ
คนที่เกิดเหตุ ข้าพเจ้าไม่ขออาวุธสิ่งใดนอกจากร่วมจับกุมนักศึกษาดังกล่าวแล้ว และข้าพเจ้าไม่ได้รับบาดเจ็บแต่

